

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND huyện thông qua Đề án phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2017 – 2025**

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 20/8/2024 của HĐND huyện về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND huyện, phục vụ kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Nam Trà My khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kế hoạch giám sát tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện các Chương trình, chính sách dân tộc 06 tháng cuối năm 2024; tình hình thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND huyện Thông qua đề án phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2017 - 2025.

Đoàn giám sát theo Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 20/8/2024 Ban Dân tộc HĐND huyện (viết tắt là Đoàn giám sát) báo cáo kết quả cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Trên cơ sở Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND huyện Thông qua Đề án phát triển Du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2017 - 2025.

Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn hướng dẫn triển khai thực hiện, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND huyện để triển khai thực hiện trên địa bàn. Nhìn chung, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức Chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân hiểu về phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2017 - 2025.

Trong giai đoạn 2017 - 2025, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã tham mưu UBND huyện tiến hành rà soát các điểm phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng trên địa bàn huyện như: du lịch sinh thái thác 5 tầng, suối đôi, rừng Bác Năm Công Trà Mai, vườn thực Sâm Tak Ngo Trà Linh...; du lịch văn hoá cộng đồng Tak Chưom của xã Trà Mai, làng văn hoá khu Bằng La xã Trà Leng, làng Tu Tot Trà Don.

##### **2. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết giai đoạn 2027-2025**

UBND huyện Nam Trà My đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các khu, điểm du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng như: Vườn Sâm Tak Ngo Trà Linh, Vườn Quế cổ thụ Trà Vân, Leng, thác 5 tầng, thác suối đôi, điểm săn mây Tak Pồ, Khu di tích lịch sử Nước Là, thác noong Lau, Ruộng bậc thang Long Túc Trà Nam; làng văn hoá Bằng La Trà Leng... đặc biệt đối với huyện nhà nói riêng thành tích đáng nổi bật là Quyết định 345/QĐ-UBND ngày 30/1/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Quyết định công nhận điểm du lịch cấp tỉnh vườn Sâm Tak Ngo, năm 2021 xây dựng khu trung tâm giới thiệu, tổ chức phiên chợ Sâm Ngọc Linh và đến ngày 01/4/2022 tổ chức khánh thành.

Năm 2023 - 2024 đã tổ chức lắp đặt 11 biển pano chỉ dẫn các điểm du lịch trên địa bàn huyện và quảng bá 1.000 tài liệu tuyên truyền về du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng, lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện Nam Trà My. Ngoài ra, các tuyến đường giao thông nối liền giữa Nam Trà My với các địa phương lân cận như tuyến đường Quốc lộ 40B đi Đắc Tô nối liền đường Hồ Chí Minh; tuyến đường Đông Trường Sơn đi qua huyện nối liền Nam Trà My đi Lạc Dương - Đà Lạt (Lâm Đồng) và tuyến Trà Vinh - Đăk Ru kết nối Nam Trà My với huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Trên địa bàn huyện đã có ba tuyến xe chạy gồm: tuyến Đà Nẵng, Tam Kỳ - Trà Linh, Nam Trà My- Huế tạo điều kiện cho du khách những nơi xa đến tham quan và mua Sâm, được trải nghiệm văn hóa du lịch nơi đây.

Đã từng bước hình thành các làng văn hóa như: Làng Văn hoá Kon Ping, Tak Ngo, thôn 1 xã Trà Linh, Làng Văn hoá Lân Loan ở xã Trà Cang, Làng Văn hoá Long Túc xã Trà Nam, Làng Văn hoá Tak Chưom thôn 1 xã Trà Mai và Làng Văn hoá Bằng La thôn 2 xã Trà Leng. Làng văn hóa Cheng Tong, thôn 1 xã Trà Cang, làng văn hoá Tak Nầm, thôn 3 Trà Don. Đầu tư xây dựng Khu tổ chức Lễ hội và phiên chợ sâm với diện tích hơn 10.000 m<sup>2</sup>, phục vụ cho Lễ hội sâm quy mô cấp huyện, cấp tỉnh và phục vụ cho các phiên chợ sâm Ngọc Linh hàng tháng tại huyện. Bên cạnh đó, có 02 nhà hàng lớn tại Trung tâm huyện để phục vụ ăn uống các món ẩm thực truyền thống của địa phương; có 03 nhà khách lớn trên 77 phòng. Đồng thời, huyện Nam Trà My đã và đang áp dụng công nghệ 4.0 hỗ trợ du lịch, đã tổ chức Lễ công bố phần mềm du lịch 360 độ vào ngày 26/7/2018 tại đại chỉ <http://dulichvungsam.com>, <http://dulichvungsam.vn>. Quảng bá tiềm năng du lịch trên mạng xã hội Youtube và facebook. Tại các điểm lưu trú, ăn uống và mua sắm có hơn 200 lao động phục vụ du lịch trên địa bàn huyện

Từ năm 2017 - 2024, lượng khách nội địa và khách quốc tế đến tham quan huyện Nam Trà My với tổng số lượt khách đến tham quan hằng năm tăng. Khoản gần 30.000 lượt khách mỗi năm thì có đến 5.000 lượt khách du lịch cộng đồng, tham gia trải nghiệm đời sống văn hóa trên địa bàn huyện.

## **II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ**

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của các cơ quan, đơn vị và địa phương vẫn còn nhiều hạn chế:

- Việc cụ thể hóa các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND huyện ở các cơ quan, đơn vị và UBND các xã còn chậm; một số cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan chưa ban hành các văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND huyện, và các Quyết định, Hướng dẫn, Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 về Thông qua đề án phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2017 - 2025.

- Nguồn nhân lực phục vụ cho ngành du lịch chưa qua đào tạo, còn đang thiếu và yếu về chuyên môn trong khi đó hoạt động du lịch ngày càng đa dạng về sản phẩm, điều này đòi hỏi đội ngũ lao động phải không ngừng nâng cao về trình độ, nghiệp vụ.

- Nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động du lịch hạn chế, hạ tầng kỹ thuật như nhà để xe, nhà tiếp đón, nhà vệ sinh chưa đảm bảo; cơ sở lưu trú tại điểm du lịch chưa có....; Tuyến đường từ Bắc Trà My lên Nam Trà My lưu thông còn nhiều khó khăn, một số đường liên kết vùng chưa thông như Nam Trà My-Phước Sơn, Măng Lùng Trà Linh - Đăk Glei, Kon Tum; Đăk Ru - Kon Plong, Kon Tum.

- Chưa thu hút được các doanh nghiệp lớn đầu tư làm dịch vụ du lịch để tạo thu hút cho du lịch cộng đồng huyện nhà phát triển.

- Người dân chưa biết làm du lịch, chưa tận dụng phát triển du lịch để cải thiện đời sống; môi trường tại những điểm đến du lịch chưa đảm bảo thu hút du khách, chưa xây dựng các điểm lưu trú, homestay để phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch địa phương.

- Công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá các dân tộc trên địa bàn huyện gắn với phát triển du lịch cộng đồng chưa được chú trọng như: tổ chức các lễ hội, công tác nghiên cứu, phục dựng nhà sinh hoạt cộng đồng theo hướng thích nghi của các dân tộc, phục dựng cây Nêu của các dân tộc; kho lúa để khách tham quan và checkin...; một số tổ, nhóm của 10 xã thuộc nghề dệt thổ cẩm, đan lát, rèn được hỗ trợ phục dựng, phát triển nhưng chưa được duy trì thường xuyên trong tổ, nhóm và trong Nhân dân. Sản phẩm làm ra giá thành cao nên tiêu thụ khó. Bên cạnh đó, việc duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ hát dân ca và múa cồng chiêng ở các xã trên địa bàn huyện chưa được thường xuyên.

Các hoạt động, nghề truyền thống ngày càng mai một như: gạo đỏ lúa rẫy, gạo nếp giống địa phương, heo đen, gà kiến, nghề làm rượu cần bằng men dây truyền thống không được lưu giữ trong nhân dân.

### **III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

#### ***1. Đối với UBND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch***

- Cần quan tâm tổ chức các hoạt động về du lịch, các buổi tập huấn thực tế đến các điểm du lịch xanh để áp dụng thực hiện trên địa bàn huyện.

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần quan tâm hơn nữa đội ngũ cán bộ làm du lịch, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn để cán bộ thực hiện tốt nhất công việc quản lý du lịch.

- Phối hợp tổ chức hội thảo quảng bá tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện Nam Trà My.

- Hỗ trợ kêu gọi các nhà doanh nghiệp trên lĩnh vực du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đầu tư các điểm có thế mạnh và phát triển du lịch trên địa bàn huyện Nam Trà My trong thời gian đến.

### **3. Đối với huyện**

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, Ban đề nghị Phòng Văn hoá - Thông tin huyện tham mưu cho UBND huyện xây dựng đề án và Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch sinh thái, phát triển du lịch văn hoá cộng đồng giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến 2035.

Đề nghị UBND các xã rà soát lại các điểm du lịch, làng văn hóa không còn phù hợp chuyển địa điểm khác để đầu tư như: Làng văn hoá cộng đồng Tu Tót thôn 1, Trà Don sang tên gọi và địa điểm “*làng văn hoá cộng đồng Tak Nặm thôn 3, Trà Don*”; làng Tak Pát thôn 1, Trà Leng sang tên gọi và địa điểm “*làng văn hoá cộng đồng Bằng La thôn 2 Trà Leng*”; làng Mô Chai thôn 1 Trà Linh sang tên gọi và địa điểm “*làng văn hoá cộng đồng Kom Ping, thôn 2 Trà Linh*”;

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tiếp tục quy hoạch phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng trên địa bàn huyện để có cơ sở đầu tư hạ tầng về du lịch có tiềm năng như: xã Trà Mai Thác 5 tầng, Suối đôi, Thác bảy đá; Trà Don Suối nước Nóng; Trà Nam Thác Noong Lau, Ruộng bậc thang Long Túc; Trà Linh vườn sâm Tak Ngo; Trà Tập điểm săn mây Tak Pồ, Thác lay Sát ruộng bậc thang làng Lâng lương; Trà Leng Ngã ba sông Leng với sông nước Vít, Thác Tak Nỏ, Tak Mai, Tak Đôi; Trà Vân vườn quế cổ thụ....; Về phát triển du lịch văn hoá cộng đồng Trà Cang Lâng Loan, Cheng Tong; Trà Mai Tak Chưom; Trà Leng khu Bằng La; Trà Linh làng KonPing....;

Liên kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong tỉnh, thành phố Đà Nẵng và một số huyện giáp ranh của tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi. Ban đề nghị UBND huyện tiếp tục làm việc với các cấp để đầu nối các tuyến giao thông từ xã Trà Vinh đi Kon Ploong, Trà Linh đi Đăk Glei, Trà Leng đi Phước Thành.

Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam xây dựng phóng sự truyền hình “Con đường du lịch Quảng Nam” để quảng bá giới thiệu và kết nối du lịch Nam Trà My với các điểm du lịch khác trong khu vực. Phối hợp thực hiện dự án truyền thông: “Việt Nam trong tôi - My Viet Nam”. Phối hợp với VNPT cập nhật các hình ảnh điểm du lịch, quán ăn, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn.. để khách tham quan dễ tìm kiếm và chọn lựa. Ngoài ra, còn có các hình thức quảng bá giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài hay thông qua các cuộc thi sáng tác văn

học, nghệ thuật về cây sâm Ngọc Linh và vùng đất, văn hóa, con người Nam Trà My, tổ chức thường xuyên hằng năm;

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan xây dựng quy chế quản lý về phát triển du lịch sinh thái, phát triển du lịch cộng đồng phù hợp, có sự phối hợp liên ngành, xây dựng các văn bản cam kết, quy định liên ngành để phối hợp quản lý trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch và tổ chức khai thác, phát triển du lịch. Vận dụng linh hoạt Luật đầu tư trong nước, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với miền núi. Xây dựng chính sách thuế, chính sách giá đất hấp dẫn để thu hút đầu tư. Xác lập về mặt pháp lý quyền sử dụng, khai thác đất, tài nguyên du lịch đối với các đề án đầu tư du lịch tại địa phương mang tính ổn định lâu dài.

Đề nghị UBND huyện có văn bản làm việc với Học viện Chính trị khu vực III xây dựng Bia di tích Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khu vực V nay là Học viện Chính trị khu vực III tại làng Tu Du, thôn 3 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam; tạo địa điểm du lịch lịch sử cho du khách.

Tổ chức Hội thảo giữa các cơ quan, đơn vị liên quan với tổ chức, cá nhân để xin chủ trương đầu tư về lĩnh vực du lịch và tháo gỡ một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đầu tư xây dựng phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến 2035;

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội chỉ đạo các cấp hội cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng tại địa phương. Đồng thời, đề nghị các địa phương tổ chức các hoạt động lễ hội như: Lễ hội cúng máng nước, lễ hội cúng lúa mới và lễ hội ăn mừng lúa mới; lễ hội quế..., nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc (Ca dong, Xơ đăng, Mơ nông), gắn với phát triển du lịch cộng đồng dân cư phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương.

#### **4. Đối với Ủy ban nhân các xã**

- Đề nghị UBND các xã tiếp tục xây dựng Đề án, trình HĐND xã ban hành Nghị quyết chuyên đề, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND huyện sát với địa phương, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng trên địa bàn xã mình, giai đoạn 2025 – 2030 và tầm nhìn đến 2035. Ban đề nghị UBND các xã tranh thủ mọi nguồn lực, thực hiện tốt công tác xã hội hóa để đầu tư, khai thác và phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng trên địa bàn huyện nói chung, các xã nói riêng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, khảo sát, sưu tra và kiểm kê các loại hình văn hóa của các dân tộc phục vụ sinh hoạt và hướng đến phát triển du lịch. Đồng thời, duy trì hoạt động các câu Lạc bộ Công chiêng, đàn lát, hát ting ting, hát đối đáp, dệt dồ...; bảo tồn, phát huy văn hóa ẩm thực truyền thống như: cơm lam, bánh sừng trâu, gạo đỏ, rượu cần bằng men dây rừng, heo đen và gà địa

phương...; một số nét văn hoá đặc sắc như: nhà sàn truyền thống, kho lúa truyền thống, các loại cây nêu; các lễ hội truyền thống của các dân tộc huyện Nam Trà My để du khách đến tham quan, trải nghiệm, thưởng thức các hoạt động văn hoá và ẩm thực của địa phương.

Đề nghị xã Trà Mai có văn bản kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng bờ kè khu vực làng Tak Chorum và mở đường vào Thác bảy đá khoảng 50m và đầu tư một số hạ tầng liên quan; đề nghị hộ gia đình cá nhân xây dựng mô hình homestay, nhà lưu trú tại làng Tak Chorum; phục dựng lại bản sắc văn hoá truyền thống để phục vụ khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm...; kêu gọi nhà đầu tư khai thác điểm du lịch sinh thái Thác 5 tầng, suối đôi, thác bảy đá..;

Đề nghị UBND xã Trà Don chỉnh trang làng văn hoá Tak Nầm, nâng cấp đường bê tông vào làng và làm đường đi bộ từ QL 40B vào làng, vận động nhân dân làng Tak Nầm trồng cây và hoa dọc hai bên đường; kêu gọi nhà đầu tư khai thác suối nước nóng, vận động các hộ dân ở gần đường QL 40B đăng ký đầu tư xây dựng homestay, nhà lưu trú để phục vụ du khách; duy trì nghề làm men Dây (rượu cần) để phục vụ du khách và người dân tại địa phương..;

Đề nghị UBND xã Trà Nam mở đường bê tông vào Thác Noong Lau, đường đi bộ vào rừng tre khủng lồ, ruộng bậc thang tại thác Noong Lau; khai thác điểm check in tại ruộng bậc thang Long Túc; xây dựng homestay tại cầu 14 gần đường QL 40B để phục vụ khách du lịch lưu trú và thưởng thức văn hóa ẩm thực truyền thống của địa phương xã Trà Nam.

Đề nghị UBND xã Trà Leng tiếp tục quy hoạch, rà soát các điểm có khả năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng như: phát triển du lịch sinh thái tại ngã ba sông Leng với Tak Vít của thôn 3; tại Thác 7 tầng Long Lék của Tak Mai thôn 2; tại Tak Đôi thôn 1 xã Trà Leng. Quy hoạch đầu tư mở đường liên kết vùng phát triển dọc lộ Quế từ Tak Lẽ thôn 2 qua - ông Yêu – Đền Pin của thôn 3 và gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch phát triển cộng đồng (đình Thờ thần Quế); khai thác và phát triển du lịch văn hoá cộng đồng tại Bằng La và gắn với việc phát triển du lịch sinh thái.

- Đề nghị UBND xã Trà Cang thống nhất địa điểm và đề xuất UBND huyện làm việc với Học viện Chính trị khu vực III xây dựng bia di tích Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khu vực 5 nay là Học viện Chính trị khu vực III tại làng Tu Du, thôn 3 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam và đề nghị cấp trên công nhận Cây Di Sản Việt Nam (Cây Đa Cộng đồng Tu Du), thôn 3 xã Trà Cang gắn với khai thác du lịch;

- Đề nghị UBND xã Trà Linh tiếp tục duy trì hoạt động Câu lạc bộ mùa Cồng chiêng để phục vụ khách tham quan du lịch tại địa phương; Vận động nhân dân thôn 2 Tak Ngo tổng dọn vệ sinh các khu vực nhà thực hành của huyện; sắp xếp, chỉnh trang nhà cửa và công trình vệ sinh cho phù hợp; Bảo tồn, gìn giữ các cây rừng cổ thụ tự nhiên tại khu vực xung quanh nhà thực hành của huyện, thôn 2 Tak Ngo để du khách đến tham quan, trải nghiệm và check in; vận

động các hộ dân đăng ký xây dựng homestay tại làng Kon Ping để phục vụ khách lưu trú.

Đề nghị UBND xã Trà Tập vận động nhân dân làng Tak Pồ chỉnh trang nhà cửa, xây dựng công trình vệ sinh công cộng và nhà vệ sinh hộ gia đình, vận động nhân dân đăng ký xây dựng homestay để phục vụ khách lưu trú; mở đường đi bộ vào làng, đường đi bộ lên đỉnh săn mây, xây dựng bãi đậu xe, nhà đón tiếp...; mở đường vào thác Lay sát, ruộng bậc thang, vườn quế và đường lên vùng Sâm Ngọc linh làng Răng chuỗi để phục vụ du lịch.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát về thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND huyện về “Thông qua Đề án phát triển Du lịch sinh thái, du lịch văn hoá cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2017 – 2025 của Ban Dân tộc HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Nam Trà My, khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

***Nơi nhận:***

- TT HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- UBND các xã;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, ĐGS.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT  
TRƯỞNG ĐOÀN**

**Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện**